

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
HUYỆN CÔN ĐẢO
BAN THƯỜNG TRỰC
Số: 352/BC-MTTQ-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 26 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của đại biểu HĐND dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 18/11/2021, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì phối hợp Thường trực HĐND, UBND huyện tổ chức 08 Hội nghị cho 5 Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trên địa bàn huyện trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Riêng tổ đại biểu số 6 không tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri Khu dân cư số 6, 8 và lực lượng vũ trang theo Kế hoạch đề ra do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã có Công văn đề nghị các Ban Công tác Mặt trận cơ sở thông báo và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri nhưng đến nay không có ý kiến, kiến nghị. Tại 8 Hội nghị TXCT của 5 tổ đại biểu có 18 vị đại biểu HĐND huyện tham dự tiếp xúc cử tri.

Sau khi nghe đại diện các Tổ đại biểu HĐND huyện Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện năm 2021 và dự kiến phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Thông tin về dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Hai (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021) của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Phần lớn cử tri huyện nhà đã bày tỏ chia sẻ, đồng tình với những kết quả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà địa phương đạt được trong năm 2021, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước do huyện phải chủ động xây dựng, tập trung triển khai các phương án phù hợp, bám sát chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, nhằm ứng phó các tình huống trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để bị động bất ngờ, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cử tri đã phát biểu các ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực về Văn hóa, Xã hội; quản lý đất đai - xây dựng; vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; đảm bảo an toàn giao thông và quyền lợi hợp pháp của người dân; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19;...

A. Tổng hợp các ý kiến của cử tri tại 08 Hội nghị tiếp xúc:

Trong các Hội nghị tiếp xúc cử tri vừa qua, có 198 cử tri của các lực lượng vũ trang và nhân dân các Khu dân cư trên địa bàn huyện tham dự; có 24 cử tri tham gia phát biểu với tổng cộng 56 ý kiến, 01 đơn khẩn cầu; gồm:

TĐB số 1: Tiếp xúc ở Khu dân cư số 1 có 20 cử tri tham dự, 05 cử tri tham gia phát biểu với 08 ý kiến; Tiếp xúc ở Tiểu đoàn Công binh 792 có 30 cử tri các LLVT tham dự, không có ý kiến phát biểu; Tại Khu dân cư số 9 có 27 cử tri tham dự, có 02 cử tri tham gia phát biểu với 5 ý kiến;

TĐB số 2: Có 20 cử tri tham dự, 06 cử tri tham gia phát biểu với 13 ý kiến;

TĐB số 3: Có 25 cử tri tham dự, 03 cử tri tham gia phát biểu với 05 ý kiến, 01 đơn khẩn cầu;

TĐB số 4: Có 30 cử tri tham dự, 01 cử tri tham gia phát biểu với 04 ý kiến;

TĐB số 5: Tiếp xúc ở Khu dân cư số 10 có 16 cử tri tham dự, 02 cử tri tham gia phát biểu với 03 ý kiến; Tại Khu dân cư số 5 có 30 cử tri tham dự, có 05 cử tri tham gia phát biểu với 17 ý kiến;

TĐB số 6: Theo kế hoạch tiếp xúc ở Ban Chỉ huy quân sự huyện và Nhà văn hóa KDC số 6 (Hội trường Ủy ban cũ) với cử tri Khu dân cư số 6 và số 8 nhưng dừng 02 Hội nghị này do dịch bệnh; Không có cử tri gửi ý kiến, kiến nghị.

(Chi tiết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Biên bản của 6 Tổ đại biểu. Riêng đơn khẩn cầu của cử tri Nguyễn Hoàng – Khu dân cư số 3 đề nghị xem xét được làm nhà trên đất nông nghiệp do ông đã mua đất của ông Ngô Gia Đông, tại khu dân cư số 04. Do tại buổi tiếp xúc cử tri ông Hoàng không có mặt, nên Tổ đại biểu đã tiếp nhận đơn của ông và có buổi làm việc riêng với ông Hoàng, sau khi được Tổ đại biểu phân tích giải thích cử tri đã xin rút đơn khẩn cầu lại không gửi đơn cho Tổ đại biểu).

B. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Tổ đại biểu tiếp thu, đề nghị UBND huyện giải quyết, thông tin công khai tại Kỳ họp:

Hầu hết các ý kiến phát biểu của cử tri thuộc các lĩnh vực, nhóm vấn đề, đã được đại diện lãnh đạo UBND huyện, cơ quan chức năng và các TĐB HĐND huyện giải thích, cơ bản đạt được sự đồng thuận của đại biểu và cử tri tại các Hội nghị tiếp xúc. Tuy nhiên, có **11 ý kiến** được các Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp thu, báo cáo Thường trực HĐND huyện để đề nghị UBND huyện chỉ đạo giải quyết, đồng thời thông tin kết quả tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND huyện để đại biểu HĐND huyện giám sát và báo cáo kết quả lại cho cử tri sau kỳ họp. Cụ thể là:

I. Về quản lý đất đai, xây dựng; bồi thường giải phóng mặt bằng và quy hoạch có **05 ý kiến** (*TĐB số 2 tiếp thu 01 ý kiến, TĐB số 4 tiếp thu 01 ý kiến và TĐB số 5 tiếp thu 03 ý kiến*), cụ thể như sau:

- Đề nghị UBND huyện tiếp tục đôn đốc cơ quan chức năng tỉnh sớm phê duyệt chủ trương triển khai cấp đất đôi dư trên địa bàn huyện (*Ý kiến của cử tri*

Khu dân cư số 5).

- Đề nghị cán bộ Khu dân cư tiếp tục quan tâm theo dõi, thông báo ngay cơ quan chức năng của huyện việc người dân tiếp tục lấn chiếm đất công đã được rào (Ý kiến của cử tri Khu dân cư số 5).

- Đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng khảo sát, chọn vị trí xây dựng Nhà văn hóa khu dân cư số 5 phù hợp với số dân của Khu dân cư để khu dân cư thuận lợi trong việc tổ chức hội họp, sinh hoạt (ý kiến của cử tri khu 5).

- Cử tri đề nghị UBND huyện quan tâm, xem xét xây dựng Nhà văn hoá cho Khu dân cư số 7 để người dân có nơi sinh hoạt rộng rãi, phù hợp với số lượng nhân khẩu tại địa bàn khu (có thể xây trên đồi, gần Ngân hàng Chính sách) (Ý kiến của cử tri Khu dân cư số 7).

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra việc xây dựng nhà trên đất nông nghiệp như phản ánh của cử tri Khu 2, có giải pháp xử lý, khắc phục căn cơ vấn đề này, vì tình trạng xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp đã và đang diễn ra ngày càng nhiều (theo giải trình của cơ quan chuyên môn, hiện nay chỉ dừng ở mức xử phạt vi phạm hành chính) (Ý kiến của cử tri Khu dân cư số 2).

II. Về quản lý cơ sở hạ tầng có 03 ý kiến (TĐB số 2 tiếp thu 01 ý kiến, TĐB số 5 tiếp thu 02 ý kiến), cụ thể như sau:

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra các đèn chiếu sáng tại các trục đường chính trên địa bàn huyện, đặc biệt là các trục đường lắp đặt đèn năng lượng mặt trời (Ý kiến của cử tri Khu dân cư số 5).

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, cắt tỉa cành những hàng cây dọc các tuyến đường; đặc biệt vào mùa mưa bão, rà soát kiểm tra các hàng cây có nguy cơ gãy cành, ngã đổ (Ý kiến của cử tri Khu dân cư số 5).

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát hệ thống chiếu sáng của một số tuyến đường như Phan Chu Trinh, Nguyễn Chí Thanh để đảm bảo đủ ánh sáng, thuận lợi cho việc lưu thông cũng như đảm bảo an toàn an ninh trên địa bàn Khu dân cư số 2 (Ý kiến của cử tri Khu dân cư số 2).

III. Về đảm bảo an ninh trật tự; giữ gìn vệ sinh - môi trường có 01 ý kiến (TĐB số 5 tiếp thu 01 ý kiến), cụ thể như sau:

- Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn khu dân cư số 5, cụ thể: đường Hoàng Quốc Việt, Lương Thế Trân (Ý kiến của cử tri Khu dân cư số 5).

IV. Về đảm bảo chính sách an sinh, xã hội có 02 ý kiến (TĐB số 1 tiếp thu 02 ý kiến), cụ thể như sau:

- Cử tri đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp cấp phát thẻ BHYT kế thừa

kip thời để người dân được hưởng đầy đủ chính sách chính đáng vì việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em từ khi mới sinh ra được cấp thẻ BHYT cho đến 06 tuổi và được cấp thẻ mới; tuy nhiên trong khoảng thời gian thẻ cũ hết hiệu lực, các cháu đi khám bệnh không được hưởng do thẻ BHYT mới chưa được cấp lại (*Ý kiến của cử tri Khu dân cư số 1*).

- Cử tri đề nghị UBND huyện tăng mức hỗ trợ tiền xăng cho học sinh ở Khu vực Cỏ Ống và Bến Đầm, vì mức 150.000 đồng/học sinh/tháng được áp dụng từ năm 2009 tới nay (*Ý kiến của cử tri Khu dân cư số 1*).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị Thường trực HĐND huyện xem xét đối với 13 ý kiến của cử tri đã được Tổ đại biểu tiếp thu tại các Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND huyện như tổng hợp trên đây, chuyển cho UBND huyện để chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết và báo cáo kết quả tại kỳ họp; đồng thời gửi văn bản cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện và Ban điều hành các Khu dân cư có liên quan để giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các Hội nghị tiếp xúc của đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:

- TTr. Huyện ủy (b/c);
- TTr. HĐND, UBND huyện;
- Các Tổ đại biểu HĐND huyện;
- Các Ban CTMT và BÐH KDC;
- Lưu: VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thanh Liên